



มติมหาเถรสมาคม

ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๕

สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม

มติที่ ...๒๒๗/๒๕๕๕.....

เรื่อง การฉลองวาระครบรอบ ๒๕๐ ปี ของการสถาปนาพุทธศาสนานิกายสยามวงศ์
ในประเทศไทยศรีลังกา

ในการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เลขาธิการมหาเถรสมาคมเสนอว่า ในการประชุมมหาเถรสมาคมครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เลขาธิการมหาเถรสมาคมได้นำเรื่องการฉลองวาระครบรอบ ๒๕๐ ปี ของการสถาปนาพุทธศาสนานิกายสยามวงศ์ในประเทศไทยศรีลังกาเสนอต่อที่ประชุมว่า กระทรวงการต่างประเทศได้มีหนังสือ ที่กต ๐๗๐๓/๕๓๖ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ แจ้งว่า ได้รับรายงานจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบ ว่า เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๔ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบ พร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบ ได้เข้ากราบนมัสการพระศรีวิปัสสิมทานายะกะเถระ สายมัลลวัตตะ ซึ่งพำนักอยู่ที่เมืองแคนดี ในโอกาสนี้ พระศรีวิปัสสิมทานายะกะเถระ ได้แจ้งให้ทราบเกี่ยวกับกิจกรรมที่ฝ่ายศรีลังกากำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน - ๗ ธันวาคม ๒๕๕๔ เพื่อเฉลิมฉลองวาระครบรอบ ๒๕๐ ปี ของการสถาปนาพุทธศาสนานิกายสยามวงศ์ในประเทศไทยศรีลังกา ซึ่งจะเวียนมาบรรจบในช่วงเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม ๒๕๕๕ ได้กำหนดการจัดกิจกรรมการเฉลิมฉลองที่เมืองแคนดีแล้ว โดยจะมีพิธีจุดไฟ พิธีบูชาต้นโพธิ์ พิธีตีกลอง และกิจกรรมทางศาสนาอื่น ๆ ที่วัดพระศรีมหาโพธิ์ ตลอดจนวัดอีก ๖ แห่ง ในเมืองอนูราชปุระ และวัดต่าง ๆ ในสังกัดสยามนิกายทั่วประเทศอีกด้วย

ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบ ได้กราบนมัสการว่า ฝ่ายไทย
ขออนุโมทนาในกิจกรรมและพิธีทางศาสนาที่ฝ่ายศรีลังกาจัดขึ้น เพื่อฉลองวาระสำคัญ
ดังกล่าว พร้อมกันนั้นได้อธิบายว่าในส่วนของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบ นั้น
ได้จัดโครงการเฉลิมฉลองวาระครบรอบ ๒๕๐ ปี จำนวน ๒ โครงการ คือ การจัดพิมพ์
หนังสือ Kalyanamitr : Religious and Cultural ties between Sri Lanka and
Thailand และการจัดสัมมนาทางวิชาการเรื่อง ความสัมพันธ์ทางศาสนาและวัฒนธรรม
ระหว่างทั้งสองประเทศ ซึ่งกำหนดจะจัดขึ้นที่เมืองแคนดีในปลายปี พ.ศ. ๒๕๔๕ และ
ขอให้กรมการศาสนานำเสนอมหาเถรสมาคมเพื่อโปรดพิจารณา ซึ่งที่ประชุมให้ถอนเรื่องออก
เพื่อหารายละเอียดการจัดกิจกรรมในปี พ.ศ. ๒๕๔๕ แล้วนำเสนอมหาเถรสมาคมเพื่อ
พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง นั้น

บัดนี้ กรมการศาสนาได้ประสานงานเป็นการภายในกับเจ้าหน้าที่ของกองการ
วัฒนธรรมสัมพันธ์ กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว ได้รับแจ้งว่า
คณะสงฆ์นิคายสยามวงศ์จะจัดพิธีเฉลิมฉลองตามกำลังที่มีอยู่และรัฐบาลประเทศศรีลังกา
ก็ได้ถวายเป็นการสนับสนุนด้วย พร้อมทั้งเสนอแนะว่า ถ้าหากทางคณะสงฆ์ไทยประสงค์จะมี
ส่วนร่วมในการเฉลิมฉลองในครั้งนี้ ควรจะมอบเป็นสังฆทาน เช่น พระไตรปิฎกฉบับภาษา
บาลี และพระพุทธรูป เป็นต้น นอกจากนี้จะเป็นการสืบต่อสายสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะสงฆ์
ทั้งสองประเทศแล้ว ยังเป็นการเหมาะสมและไม่มีข้อผูกพันอื่นใดด้วย

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติให้ถอนเรื่องออก เพื่อหารายละเอียดการจัด
กิจกรรมในปี พ.ศ. ๒๕๔๕ เพิ่มเติม

(นายสุทธีวงศ์ ตันตยาพิศาลสุทธิ)
รองอธิบดี รักษาการแทน
อธิบดีกรมการศาสนา

17 มี.ย. 2545

พิมพ์	พิมพ์
ทาน	ทาน
ตรวจ	ตรวจ
๑๖	